

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด : 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์

รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1

เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2

ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1566 ราคา 10.00 บาท

โฆษกรัฐบาล เผย “นายกฯ” ขอบุคคลคนไทยและเจ้าหน้าที่ร่วมใจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันเดียวทะลุ 1.44 ล้านโดส

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบุคคล ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ร่วมมือร่วมใจกันเข้ารับและให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทำให้วันนี้ สร้างสถิติยอดฉีดวัคซีนรายวันสูงสุดที่ 1,443,582 โดส (24 กันยายน 2564 เวลา 22.01 น.) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหิดล การให้บริการฉีดวัคซีนทั่วประเทศเกินกว่า 1.4 ล้านโดส ซึ่งเป็นตัวเลขการฉีดวัคซีนรายวันสูงสุด โดยแบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 947,290 โดส เข็มที่ 2 จำนวน 320,864 โดส รวมถึงการฉีดเข็มที่ 3 และ 4 กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ทำให้ไทยมียอดการฉีดวัคซีนสะสมแล้วกว่า 50 ล้านโดส นายกรัฐมนตรียังเชื่อมั่นในศักยภาพสาธารณสุขไทย จะสามารถบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีน 100 ล้านโดส คิดเป็น 50 ล้านคน หรือร้อยละ 70 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ภายในปี 2564 นี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็น “วาระแห่งชาติ”

“นายกรัฐมนตรีฝากขอบุคคลประชาชนทุกคนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน และชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในทุกพื้นที่ ที่ทำงานแม้จะเป็นวันหยุดราชการ ให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนตามจุดบริการต่างๆ นายกรัฐมนตรียังให้ความมั่นใจว่า รัฐบาลเดินหน้าตามแผนการจัดการจัดหาและกระจายวัคซีน เพื่อลดความรุนแรงในการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในประชากรกลุ่มเสี่ยง ที่สำคัญยิ่ง คือ หนุนการกลับมาการประกอบกิจการ/กิจกรรม เตรียมพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รองรับการทำงานตัวของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ด้วย” นายธนกร กล่าว

“ธนกร” ประณามเบื้องหลังมือปัดใช้เยาวชนก่อเหตุรุนแรงแทน เตือนเยาวชนอย่า

หลงเชื่อคำยุยง นายกฯ เป็นห่วงเกรงเสียโอกาส หมดอนาคต

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยและวิตกกังวลหลังรับทราบรายงานจากการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายไซค์ก่อสร้าง บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง พบว่า เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยจำนวน 14 คน เป็นเยาวชน 12 คน ผู้ใหญ่ 2 คน โดยเยาวชน 2 คน ให้การยอมรับเป็นผู้ทำการเผาป้อมตำรวจได้รับความเสียหาย ช่วงวันที่ 22-23 ก.ย. 2564 รวมทั้งหมด 8 ป้อม ซึ่งมีข้อสงสัยว่า ช่วงหลังๆ นี้ การก่อเหตุรุนแรงมักเป็นเยาวชน และยังเป็นเยาวชนกลุ่มเปราะบางที่ถูกใช้ให้ก่อเหตุด้วย

“ผมขอประณามผู้ที่อยู่เบื้องหลัง มีเจตนาร้ายใช้เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนกลุ่มเปราะบาง เป็นผู้ก่อเหตุรุนแรง และทำลายทรัพย์สินทางราชการ จึงอยากฝากเตือนถึงเยาวชน อย่าตกเป็นเหยื่อ คำยุยงของผู้ไม่หวังดีให้กระทำความผิดกฎหมาย ท้ายที่สุดเยาวชนผู้ก่อเหตุเองจะถูกจับกุมและถูกดำเนินคดี มีประวัติเกี่ยวกับการทำความผิดกฎหมาย ซึ่งจะทำให้เสียโอกาสรวมไปถึงอาจกระทบต่ออาชีพการงานในอนาคตด้วย ทั้งนี้ ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตยแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น การชุมนุมต่างๆ ก็ต้องไม่มีการกระทำความผิดกฎหมาย ที่ผ่านมา ไม่ได้มีการชุมนุมอย่างสงบตามที่แกนนำบางคนกล่าวอ้าง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ทราบดี เพราะมีหลักฐานการใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน” นายธนกร กล่าว

“หมอโอภาส” ย้ำไทยไม่เคยปฏิเสธน้ำใจต่างชาติ

บริจาควัคซีน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงความคืบหน้าในการรับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งบริจาคจากต่างชาติ ว่า ได้รับรายงานข้อมูลล่าสุด จาก นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ว่า ประเทศญี่ปุ่นมีความประสงค์บริจาควัคซีนแอสตราเซนเนกา ให้กับประเทศไทย เพิ่มเติมจากที่เคยได้บริจาคมาอีก 3 แสนโดส คาดว่า จะส่งมาถึงกลางสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ ด้วยความสัมพันธ์มิตรประเทศที่ดีระหว่างกัน ตามปกติประเทศต้นทางจะทำเรื่องมาเพื่อขอบริจาค ซึ่งไทยเราก็ไม่เคยปฏิเสธการบริจาคใดๆ

“เราจะปฏิเสธได้ยังไง เป็นมิตรน้ำใจไมตรี ไม่เคยปฏิเสธ อย่างญี่ปุ่นบริจาคมาหลายครั้ง ซึ่งจะแตกต่างจากการแลกเปลี่ยน (swap vaccine) อย่างที่สิงคโปร์กำลังดำเนินการแลกเปลี่ยนแอสตราฯ กับไทย ซึ่งจะส่งมาถึงในวันนี้ จำนวน 1.4 แสนโดส” นพ.โอภาส กล่าว

มูมกาศ**ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528**

เงินได้จากการให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัททัวร์จ่ายค่าบริการให้กับบริษัทผู้ให้บริการใน ส่วนของบัตรชมการแสดง ซึ่งรวมอาหารคิดเป็นการเหมาไม่ได้แบ่งแยกราคาออกจากกัน อย่างชัดเจน ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 แต่หากเป็น กรณีบริษัททัวร์จ่ายค่าบริการให้กับบริษัทในส่วนของบัตรอาหาร ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้อง หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เนื่องจากค่าบริการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็น ค่าบริการของ กัตตาคารตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 (กค 0706/8042 ลว. 26 ส.ค. 2547)

กรณีบริษัทจ่ายค่านายหน้าประกันภัยหรือค่านายหน้าจากการขายให้แก่ตัวแทน จำหน่ายรถยนต์ซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าลักษณะเป็นการจ่ายเงินได้ พึ่งประเมินตามมาตรา 40(2)บริษัทมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 และมีหน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับตัวแทนจำหน่าย รถยนต์ในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ใดๆก็ดี เนื่องจากบริษัทมี รายการจ่ายค่านายหน้าประกันภัยและค่านายหน้าจากการขายเป็นจำนวนมาก รวมถึงการ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในบางครั้งจำนวนเงินน้อยไม่คุ้มกับต้นทุนของการออกหนังสือ รับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 1 ครั้งต่อเดือน ต่อรายตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ แต่บริษัท ยังคงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินได้

(กค 0706/8341 ลว. 8 ก.ย. 2547)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

ประกาศ

เลิก บริษัท พระอร่าม จำกัด

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พระอร่าม จำกัด ได้มีมติพิเศษให้เลิก
บริษัทฯ นี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 และได้จดทะเบียนเลิกเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564

จึงขอประกาศให้บรรดาลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทฯ นี้ ได้โปรดติดต่อชำระหนี้หรือยื่น
ทำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานเลขที่ 112 ถนนรัชฎา ตำบลลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2564

นางพงศ์พาง ทิโตปกรณ์

ผู้ชำระบัญชี

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ